



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอสโซซิเอต, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, sentangsedtee, mcot, thaiquote, Thesyandard, matichonweekly, bangkokbiznew, workpointnews, newtv, innnews, kapook, bbc, sanook, bangkokpost, INN, สวท., กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ทวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สร.แถลงความคืบหน้า รักษาหายเพิ่ม 1 ราย และพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี ทำงานใกล้ชิดกับชายไทยผู้ติดเชื้อรายที่ 37 ที่เป็นคนขับรถให้กับชาวต่างชาติ รวมมีผู้ป่วยสะสม 43 ราย รักษาหาย 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย นอนรักษาในรพ. 11 ราย ได้ขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังในการป่วยเป็นกลุ่มก้อนของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 5 คนขึ้นไป โดยป่วยในสถานที่แห่งเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน ส่วนการเฝ้าระวังในสถานพยาบาล หากพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, หายาเหตุไม่ได้, มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ จะทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านคกก.โรคติดต่อแห่งชาติได้ตั้งคกก.ด้านวิชาการ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ 8 คน

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สร. กล่าวว่า การเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงที่ควรกักตัว 14 วัน มี 8 ประเทศ 3 เขตปกครองพิเศษ คือ จีน (ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน เยอรมนี และฝรั่งเศส ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ นอร์เวย์ สหรัฐฯ หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประชาชนควรพิจารณาจากตัวเองที่บ้าน 14 วันด้วย สำหรับหน้ากากอนามัยแบบ Surgical Mask แนะนำให้ใช้ตอนที่มีการป่วย เนื่องจากการผลิตทำได้จำกัด และเมื่อมีความต้องการจากผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ขาดตลาดได้

-สร.ประชุมทางไกลกับนพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ชักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ 1.เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทั้งในและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในรพ. ตามที่กรมการแพทย์และคกก.ผู้เชี่ยวชาญกำหนด 3.บริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็น 18 รายการ ทั้งในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ 4.ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของประชาชนจำนวนมาก ขอให้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 5.เน้นมาตรการ กินร้อน ซ่อนกลาง ล้างมือ ใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6.สั่งการในระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไก คกก.โรคติดต่อระดับจังหวัด และเตรียมพร้อมกรณีหากแพร่กระจายในวงกว้าง

-นายอนุทิน รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ได้มอบหน้ากากอนามัย 1,400,000 ชิ้น ให้แจกประชาชนฟรีคนละ 3 ชิ้น ที่กรมต่าง ๆ ในวันที่ 2 - 3 มี.ค. 2563 รวม 200,000 ชิ้น อีก 1,200,000 ชิ้น จะนำไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยมอบให้เขตสุขภาพละ 100,000 ชิ้น และให้ สร.จัดส่งให้รพ.ในสังกัด 500,000 ชิ้นภายในสัปดาห์นี้ ส่วนหน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายให้แก่ประชาชนวันละ 10,000 ชิ้น เป็นจำนวนที่เกินจากการจัดสรรให้กับรพ.ในสังกัด สร. โดยในการแจกวันแรก เจ้าหน้าที่ต้องปัดขีมือก่อนเวียนเทียน มีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเดินทางไปรับหน้ากากอนามัยจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้กำชับกรมสุขภาพจิตและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทย์ของ สร. ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

-นายอนุทิน รองนายกฯ และรมว.สร. พบกับ นายหยางซิน อุปทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมเจรจาผู้ผลิตขายยารักษาโรคโควิด-19 ให้ไทยเป็นกรณีพิเศษ เพราะส่วนใหญ่ได้นำมารักษาคนจีนที่ป่วยในไทยด้วย ทั้งนี้ ยาที่ไทยมีอยู่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย หากไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงกว่านี้

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. 2563 การแจ้งกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรค COVID-19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. ส่วนสายด่วน 1422 ไว้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เฝ้าระวังอาการตนเองที่บ้านในช่วง 14 วัน แจ้งเมื่อมีอาการป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งทีมดูแลถึงบ้าน กันเกิดโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อยากให้คนไทยทุกคนต่อสู้ด้วยสติ คือ รับมือโรคนี้แบบตระหนก ไม่ตระหนก โดยขอให้ประชาชนตระหนกถึง 2 คำสำคัญ คือ สำนึกต่อสังคม และ สังคมสมานฉันท์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เตือนประชาชนเสพสื่อมากเกินไปในสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลต่อสุขภาพกลายเป็นคนเครียดง่าย นอนไม่หลับ แนะนำให้รู้จักแยกแยะ พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.อำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก "โมโตจีพี" และประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย การจัดงานขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่สมควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบเพิ่มงบเบิกจ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,020 ล้านบาท ซึ่งเหลือจ่ายจากการต่อรองรายคาบ มาใช้ในการรักษาพยาบาลโควิด-19 ให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาล ตรวจสอบเชื้อ ค่ายา และในวันนี้ (3 มี.ค.) เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติงบกลาง 3,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการควบคุมรับมือโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 7 เดือน สำหรับเรื่องยา สธ.ได้จัดเตรียมไว้เพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนปัญหาหน้ากอนามัยขาดแคลน กรมการค้าภายในรับทราบปัญหาและพยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วน ระหว่างนี้ต้องรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : INN</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น ประกาศหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา เป็นเวลา 1 วัน หลังพบผู้ปกครองของนักเรียนเดินทางกลับมาจากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งแม้ผลการตรวจจะไม่พบติดเชื้อ COVID-19 แต่เพื่อความไม่ประมาท จึงมีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ และให้นักเรียนรายดังกล่าวหยุดเรียนเพื่อกักตัว 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เผย หากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 ให้ทุกกองบินจัดสถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้มีความเสี่ยง ในทุกกองบินยังมีรพ.และรพ.ส่วนกลาง ได้เน้นย้ำมาตั้งแต่แพร่ระบาดช่วงเริ่มต้น ขณะนี้หน้ากอนามัยขาดแคลน ได้ให้กำลังพลของ ทอ.ใส่เฉพาะคนที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนภารกิจกองทัพ เช่น การฝึกแลกเปลี่ยน จะมีการคัดกรองเข้มขึ้นก่อนเข้าประเทศไทย จะตรวจเช็คอาการตลอดช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และให้กำลังพลงดภารกิจไปต่างประเทศทั้งหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมเพื่อกำชับทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า การนำเข้าปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตและบริโภคภายในประเทศ เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์โควิด-19 ระดับ 3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เช่น การจัดเตรียมทำบัญชีสรรพกำลัง เช่น สถานที่รองรับในระบบปิด เครื่องมือและวัสดุ บุคลากรทางการแพทย์ การบริหารจัดการด้านสื่อสารข้อเท็จจริง และ Fake News เป็นต้น</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.คุณภาพหน้ากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, workpointnews, nationweekend, สำนักข่าวไทย, ทวีทุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี เข้าตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่า พบชายวัยรุ่น 6 คน กำลังคัดแยกหน้ากอนามัยใช้แล้ว และใช้เตารีดรีดให้เรียบก่อนพับใส่กล่อง นำส่งออกจำหน่าย คาดว่ามีหลายหมื่นชิ้น ได้มอบให้สำนักงานสสอ.วิหารแดง เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.วิหารแดง ในฐานะผู้เสียหาย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้แชร์ภาพหน้ากอนามัยขนาดบางผิดปกติ แพ็คจำนวน 8 ชิ้น ราคา 150 บาท จากการสอบถามพบว่าซื้อมาจากย่านวังหลัง ซึ่งหน้ากากลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันโรคได้</p>	
<p>2.ปัญหาการขาดแคลนหน้ากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้ทุกรพ.ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนขาดแคลนหน้ากอนามัยอย่างหนัก สั่งของไปเป็นเดือนไม่มีของส่งมา ต้องใช้ของประหยัดหรือใช้หน้ากากผ้า และวิงวอนให้บุคลากรสาธารณสุขมีอุปกรณ์ป้องกันตัว</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน ทำหนังสือถึง รมว.สธ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ระบุว่า รพ.เอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากอนามัย และขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยจัดสรรหน้ากอนามัยให้กับรพ.เอกชนด้วย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว บุคลากรทางการแพทย์รายหนึ่ง โพสต์ตำหนิการแก้ปัญหาเรื่องหน้ากอนามัยของ รมว.สธ. ว่าไม่มีประสิทธิภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี</p> <p>-กล่าวว่า ปลัด สธ. ระบุ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งให้รพ.ในสังกัด รวมทั้งรพ.สังกัด ทหาร ตำรวจ รพ.เอกชน ทำการสำรวจสต็อกหน้ากากอนามัย เพื่อแจ้งมายังส่วนกลาง รวบรวมเป็นข้อมูลเสนอ.พาณิชย์ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับความต้องการ เบื้องต้นได้ให้พื้นที่ที่มีหน้ากากอนามัยเหลือเกลี้ยงไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดมากนัก เพื่อกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสทูเดย์, บ้านเมืองออนไลน์, มติชนออนไลน์, INN, newtv. เว็บไซต์ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย 5 เรื่อง คือ การผลิต การกระจายหน้ากา การส่งออก มาตรการที่รัฐช่วยเหลือ และการดำเนินคดี ขณะนี้โรงงานผลิต 11 โรง มีกำลังการผลิตรวม 36 ล้านชิ้น/เดือน ถ้าเร่งการผลิตจะได้ถึง 38 ล้านชิ้น/เดือน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เช็คสต็อกหน้ากากอนามัยจากโรงงานผลิตรายวัน ตั้งศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยแก้ปัญหาขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เนชั่นทีวี, newtv</p> <p>-เสนอข่าว กรมการค้าภายในเตรียมจัดรถคาราวาน 111 คัน นำหน้ากากอนามัยออกจำหน่ายทั่วประเทศ เริ่ม 5 มี.ค.นี้ พร้อมเร่งกระจายผ่านร้านธงฟ้า 7-11 มินิบิ๊กซี โลตัสเอ็กซ์เพรส แฟมิลีมาร์ท และเตรียมเอาผิด ลາซาต้า-ซ้อปี้-เจดี เซ็นทรัล ที่ปล่อยให้ขายออนไลน์ราคาแพง ส่วนการจำหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก มีการตรวจสอบและตามหาผู้กระทำผิดโดยตลอด ขอความร่วมมือให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1569</p>	
<p>3.การใส่หน้ากากอนามัยในคนปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บบุก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แสดงความเห็นกรณีผู้ใช้ชื้อษาญะบุคนปกติไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ได้ช่วยป้องกันจากการติดเชื้อโควิด-19 หรือยิ่งใส่แล้วยิ่งติดเชื้อ ว่า การที่แพทย์ พยาบาล ดูแลคนไข้ ต้องใส่หน้ากากถือเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันละอองฝอยจากผู้ป่วยเข้ามา ซึ่งหากเป็นคนปกติไปเดินในที่มีคนหนาแน่น ซึ่งอาจมีคนที่แพร่โรคติดเชื้อหรือเชื้อโควิด-19 จากละอองฝอย เข้าเยื่อจมูก และตา ได้ ก็ควรต้องใส่หน้ากากอนามัย</p>	
<p>4.แรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ขอกลับไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สธ.จะประสานข้อมูลกับก.การต่างประเทศอย่างใกล้ชิดซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง หากมีไข้ต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะอนุญาตให้กลับเข้าไทยได้ หากไม่มีไข้เมื่อกลับเข้ามาต้องตรวจไข้ซ้ำ หากไม่มีไข้ ให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว โฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบัน ทางเกาหลีใต้มีมาตรการให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินวีซ่า แสดงความสมัครใจออกนอกประเทศได้ถึงวันที่ 30 มี.ย. 2563 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ตั้งแต่ ธ.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563 มีคนไทยไปรายงานตัวแล้วกว่า 5,000 คน เฉพาะที่เมืองแดกู มีคนไทยรายงานตัว 136 คน โดยคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องผ่านมาตรการคัดกรองของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน สถานทูตฯ ติดตามสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงใช้ชีวิตตามแนวทางของรัฐบาลเกาหลีใต้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สดช. กล่าวว่า ยังไม่แน่ชัดว่าแรงงานไทยกลุ่มนี้มีกี่คน แต่ทั้งหมดจะถูกส่งกลับโดยการเนรเทศ เครื่องจะลงที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ทุกคนจะถูกแยกโซนไว้เฉพาะและต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามกระบวนการ คนที่ไม่มีอาการให้กลับไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน ส่วนคนที่มีอาการผิดปกติจะส่งไปสถาบันบำราศนราดูร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน กล่าวว่า อยู่ระหว่างประสานเกาหลีใต้ขอข้อมูลผู้มารายงานตัวตามการนิรโทษกรรม เพื่อส่งให้สธ.ติดตามดูแล</p>	
<p>5.มาตรการกักตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แพทย์รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับมาตรการโรคโควิด-19 ว่า มีเฉพาะประเทศไทยที่กักกันตัวคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง 14 วัน แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงท่องเที่ยวได้ตามปกติ</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากบังคับใช้กฎหมายจะไม่มีทางเลือกปฏิบัติ แต่ขณะนี้คนต่างชาติเข้ามาในลักษณะท่องเที่ยวหรือมีภารกิจ การติดตามควบคุมกำกับไม่ยาก เพราะมีระยะเวลาเข้ามาและเดินทางกลับ แต่คนไทยที่กลับมา การเคลื่อนไหวสูงกว่า การจัดการมีความยุ่งยากมากกว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>6.การแพร่เชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์นุก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า พบคนถ่มน้ำลายที่กระจกลิฟต์ภายในคอนโด และเริ่มเจ็บคอ มีไข้ต่ำๆ แพทย์ตรวจแล้วแจ้งยังไม่เข้าข่าย ให้ยามารับประทาน แต่ต้องรอดูอาการ ถ้าไข้สูงให้มารพ.อีกครั้ง</p>	
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบ หรือรับผู้ป่วย COVID-19 เข้ามารักษา และรพ.ได้จัดให้มีการป้องกัน คัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ตามเกณฑ์ของสสจ.เชียงใหม่โดยเคร่งครัด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชี้แจงข่าวลือพนักงานชายของห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดโรคโควิด-19 ว่า ไม่เป็นความจริง หากพบผู้มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์นุก</p> <p>-อิตาลี จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,128 ราย รวมเป็น 1,694 ราย อดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 34 ราย ถือเป็นประเทศนอกจีนที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้รุนแรงที่สุด</p> <p>-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 476 ราย ยอดรวมเป็น 4,212 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 26 คน สำนักงานอัยการเกาหลีใต้ สั่งฟ้องนายอี มาน-ฮี ผู้นำกลุ่มศาสนาชินซอนจี พร้อมแกนนำ 11 คน หลายข้อหา รวมถึงข้อหาละเมิดพ.ร.บ.โรคติดต่อและข้อหาขาดกรรมฐานไม่ให้ความร่วมมือในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19</p> <p>-อินโดนีเซีย พบแม่ลูกติดเชื้อ 2 รายแรก มีประวัติสัมผัสกับชาวญี่ปุ่น</p> <p>-ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อแล้ว 130 ราย เสียชีวิต 2 ราย</p> <p>-โปรตุเกส ยืนยันพบผู้ติดเชื้อครั้งแรก 2 ราย</p> <p>-สาธารณรัฐเช็ก พบผู้ติดเชื้อ 3 รายแรก ซึ่งเพิ่งกลับจากอิตาลี</p> <p>-สาธารณรัฐโดมินิกัน พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวอิตาลี</p> <p>-สหรัฐฯ พบผู้เสียชีวิตเป็นรายที่ 2 ของประเทศ</p> <p>-อิหร่าน นายโมฮัมหมัด มีรีโมฮัมมาดี วัย 71 ปี ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เสียชีวิตจากโควิด-19</p> <p>-ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คน เป็นแพทย์วัย 31 ปี ถือเป็นกรณีแรกของการติดเชื้อในประเทศ และยังไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อมาจากไหน อีกรายเป็นหญิงวัย 41 ปี ที่น้องชายเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่าน</p> <p>-จีน ศาลมณฑลยูนนานตัดสินประหารชีวิต นายหม่า เจียนกั๋ว ชายชาวจีนวัย 23 ปี หลังก่อเหตุใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกสั่งหยุดรถ เรียกตรวจร่างกายที่ด่านกักกันเชื้อ</p> <p>-เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก เดินทางถึงอิหร่าน หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยจะทบทวนมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของอิหร่าน และจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค</p> <p>-องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้ทุกประเทศจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>-สรุปยอดผู้ป่วย 68 ประเทศทั่วโลก ผู้เสียชีวิต 3,044 คน ยืนยันการติดเชื้อ 89,006 คน ในจำนวนนี้ เป็นการพบผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีน 131 คน ติดเชื่อนอกประเทศจีน 8,980 คน</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ</p> <p>-เสนอว่า ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเหน็ดเหนื่อยมาตลอด และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการคัดกรองป้องกัน สำหรับกลุ่มคนที่แอบไปทัวร์ในประเทศเสี่ยงและกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยไม่ป้องกันและดูแลตัวเอง รวมทั้งกลุ่มที่ทำให้หยุดแต่ยังพยายามหาวิธีการไป ถือว่าเห็นแก่ตัวและอาจเป็นอันตรายแพร่เชื้อให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม มีผู้ออกมาช่วยยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูล คือ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่กลับมาจากฮอกไกโด ซึ่งถูกเป็นไข้ ผลตรวจยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควิด -19 ซึ่งระบுவามั่นใจในระบบการทำงานของระบบสาธารณสุขไทยมากและเชื่อว่าไม่มีการปิดข่าว ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือจาก สธ. เพราะถ้าเชื่อข้อมูลที่ส่งกันมาแล้วไปตรวจที่รพ.เอกชนใหญ่ๆ ผลตรวจคงไม่รวดเร็วขนาดนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอว่า การระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อส่งออกผลไม้ไทยในปี 2563 เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ของไทยอันดับ 1 ซึ่งขณะนี้มีการปิดด่านขนส่งสินค้าชั่วคราว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า สธ.แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนวันแรกคนละ 3 ชิ้น มีประชาชนไปเข้าคิวรับจำนวนมาก โดยจะประทับวันที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริเวณข้อมือเพื่อป้องกันการเวียนมารับของ และเจ้าหน้าที่ได้กำชับไม่ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด สธ.เข้ารับการแจก เนื่องจากเป็นการแจกให้สำหรับประชาชนเท่านั้น</p> <p>ขณะที่ รมว.พาณิชย์ ซึ่งแจ้งว่า ได้ประสานกับโรงงานผลิตซึ่งมีเพียง 10 แห่งทั่วประเทศ กำลังการผลิตราว 30 ล้านชิ้น/เดือน ให้เร่งขยายกำลังการผลิตเป็น 35 ล้านชิ้น/เดือน โดยสธ.ขอจัดสรร 30% หรือ ประมาณ 10 ล้านชิ้น/เดือน เพื่อกระจายให้สถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งรพ.รัฐและเอกชน อีก 70% ที่เหลือก.พาณิชย์กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ร้านธงฟ้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกต่างๆ สมาคมร้านยา เพื่อนำไปจำหน่ายทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดครั้งนี้เป็นการตอกย้ำเรื่องการพึ่งพาตนเองในประเทศ โดยเฉพาะสมุนไพรไทย และยกตัวอย่าง ตำรับยาสมุนไพรหมอเถร-ชัยรัตน์ นนทชัย ที่ใช้รักษาผู้ป่วยเอดส์จนได้รับการยอมรับ แต่ติดปัญหาด้านระเบียบปฏิบัติของสธ. เนื่องจากหมอเถรไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว</p> <p>-กล่าวถึงสถานการณ์ประชาชนหาซื้อหน้ากากอนามัยเพราะกลัวติดเชื้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สหรัฐฯ ระบุว่า คนสุขภาพดีไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย เพราะไม่มีหลักฐานว่าจะช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ และจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการใช้จริงเข้าถึงได้ยากมากขึ้น ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ยืนยันว่า คนปกติที่ต้องอยู่ในที่สาธารณะและมีคนอยู่หนาแน่นมีโอกาสที่ได้รับละอองฝอยจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงในระยะ 1-2 เมตร เข้าเยื่อจมูก จมูก ตา ได้ จึงไม่รู้จะเชื่อใคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวถึง โรคติดต่ออันตราย 14 โรค ได้แก่ 1.กาฬโรค 2.ไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสซา 7.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 8.โรคติดเชื้อไวรัสมาลาเรีย 9.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 10.โรคติดเชื้อไวรัสเฮนตรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) 12.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) 13.วัณโรคคือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และ 14.โรคติดเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า สำนักวิจัยเอซูโพลล์ ม.อัสสัมชัญ สำรวจดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4/2562 กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในหัวเมืองใหญ่ พบว่าในเดือน ก.พ. 2563 มีความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม และการงาน ตามลำดับ และมีแนวโน้มจะเกิดความระส่ำระสายทางการเมือง ในด้านสังคมนอกจากปัญหาฝุ่นพิษ ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะผู้นำของคนในรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-ผู้ช่วย ศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า กล่าวว่า COVID-19 เป็นโรคระบาดที่ทำให้เกิดความตระหนกรุนแรง เจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย ขาดแคลนและขึ้นราคา คนลดการเดินทางไปที่สาธารณะ-ต่างประเทศ เศรษฐกิจถดถอย หากประเทศไทยเข้าเฟส 3 จะยังมีผลมาก นักท่องเที่ยวไม่กล้ามา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะกระทบไปด้วยหมด ทางออกคือการควบคุมโรคให้เกิดการระบาดน้อยที่สุดและช้าที่สุด พยายามไม่ให้เข้าสู่เฟส 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-กล่าวถึงแพลตฟอร์ม ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้</p>	
<p>ความมั่นคงด้านวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า การประชุม ครม.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เสนอแต่งตั้ง นางประพิศ เทพอารักษ์กุล และนายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งเสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่า 108 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที ส่วนบริเวณ รพ.สารภี จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 164 มคก./ลบ.ม.สีแยม่วง อ.สันทราย วัดได้ 155 มคก./ลบ.ม. ทำให้ จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 7 ของโลก ส่วนแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยาแพร่ และน่าน ค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐานกว่าเท่าตัว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พายุฤดูร้อน สื่อที่นำเสนอ : thaipbs, thaigov, mcot</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค. 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงสำรวจความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง อาคาร หลังคา ลานจอดรถ ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง ตัดแต่งต้นไม้ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดไม่ให้เป็นอันตราย ป้องกันความเสียหายของสถานพยาบาลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มารับบริการ สำหรับประชาชน ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายขณะเกิดพายุลมแรง เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เสาไฟฟ้า หาดที่หลบที่ปลอดภัย ดูแลรักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เนื่องจากมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ามายังเสาอากาศขณะมีการใช้งานทำให้เกิดอันตรายได้ หากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค. จะทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะช่วยให้บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองทางภาคเหนือตอนบนได้บ้าง</p>	
<p>โครงการยึดดอกพุด สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ องค์การ Aids Healthcare foundation (AHF) Thailand ร่วมกับ องค์การภาคี อาทิ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย พร้อมจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ "สวมโลกใบใหม่ให้ condom"</p> <p>พ.ญ.มณฑิณี วสันตอุบุโภคกร รองผอ.กองโรคเอดส์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 5,000-6,000 ราย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อัตราใช้ถุงยางต่ำลง ทำให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำคัญเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 5 เท่า มากที่สุดคือ โรคหนองใน ซิฟิลิส และทำให้มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 190 คน/วัน นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้มีการตรวจเลือดเพื่อให้รู้เร็วและรับรักษาก่อนแสดงอาการ</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

